



VISITOR CARE

Manaaki manuhiri

HUMANITARIAN SUPPORT FOR FOREIGN NATIONALS



คำถามที่มีการถามบ่อยสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ

ฉันสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลืออะไรได้บ้าง?

ท่านอาจมีคุณสมบัติในการรับบัตรกำนัลแล็กอาหาร บัตรกำนัลสำหรับเสื้อผ้าเพื่อความอบอุ่นของร่างกาย และความช่วยเหลือด้านค่าเช่าบ้านและค่าสาธารณูปโภค ในบางกรณียังอาจมีการให้ความช่วยเหลืออย่างอื่นอีกด้วย เช่น การรักษาพยาบาลแบบรีบด่วน กรุณาโทรศัพท์ถึงศูนย์ของเราที่หมายเลข 0800 RED CROSS (0800 733 27677) เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ redcross.org.nz/visitorcare

ฉันมีคุณสมบัติหรือไม่ ?

ทุนนี้มีเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ประสบภาวะทุกข์ยากชั่วคราว แต่อาจจะเป็นบางคนสำหรับนักเรียน นักศึกษานาชาติที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ทำงานแบบบางเวลาเพื่อจุนเจือการดำรงชีวิตแต่ถูกลดเวลาทำงานลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
- ประสบปัญหาในการรับเงินจากต่างประเทศเนื่องจากข้อจำกัดในการโอนเงินระหว่างประเทศ
- ไม่สามารถหางานทำในนิวซีแลนด์เพื่อจุนเจือการดำรงชีวิตของตนเอง
- มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง) เนื่องจากความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาอยู่ในนิวซีแลนด์เกินกว่าที่เคยวางแผนไว้

คำขอแต่ละคำขอจะได้รับการพิจารณาและการประเมินเป็นรายๆ ไป

ฉันเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ ฉันจำเป็นต้องหาเที่ยวบินเพื่อกลับไปประเทศภูมิลำเนา ก่อนการยื่นขอรับความช่วยเหลือนี้หรือไม่ ?

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับ Visitor Care Manaaki Manuhiri ระบุไว้ว่าเพื่อให้มีคุณสมบัติในการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจาก Visitor Care Manaaki Manuhiri ท่านต้องได้ใช้ความพยายามกับทางเลือกอื่นทั้งหมดเสียก่อน รวมถึงความพยายามหาเที่ยวบินเพื่อกลับไปประเทศภูมิลำเนาของตนเอง อย่างไรก็ตามหากท่านกำลังเรียนหนังสืออยู่ ท่านไม่จำเป็นต้องพยายามหาเที่ยวบินเพื่อกลับไปประเทศภูมิลำเนา ก่อนที่จะยื่นคำขอรับความช่วยเหลือนี้



Working with the
New Zealand Government

ฉันเรียนจบหลักสูตรแล้ว ฉันยังมีคุณสมบัติในการยื่นคำขออยู่ได้หรือไม่ ?

ใช่ ท่านยังมีคุณสมบัติในการยื่นคำขอได้ในฐานะคนต่างชาติที่ถือวีซ่าชั่วคราว

หนังสือเดินทางของฉันยังอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์เพราะฉันนำไปยื่นขอต่ออายุวีซ่าไว้ ฉันยังสามารถยื่นคำขอและรับบัตรกำนัลได้หรือไม่?

ได้ ท่านสามารถที่ยังจะยื่นคำขอได้หากท่านทราบหมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน และมีสำเนาเอกสารหนังสือเดินทางของท่าน ท่านจะยังสามารถรับบัตรกำนัลโดยแสดงใบขับขีรถยนต์ในกรณีที่หนังสือเดินทางของท่านยังคงอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์

การยื่นคำขอรับความช่วยเหลือนี้จะไปมีผลต่อสถานภาพวีซ่าของฉันหรือไม่?

การยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผ่าน Visitor Care Manaaki Manuhiri จะไม่มีผลต่อสถานภาพวีซ่าของท่าน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ฉันเข้าถึงความช่วยเหลือจากสถานกงสุลหรือสถานทูตของฉันได้อย่างไร?

กรุณาแวะไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ [<https://www.mfat.govt.nz/en/embassies/>] เพื่อค้นหารายละเอียดในการติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลของท่าน

ฉันมีเงินออมอยู่ในบัญชีธนาคารของฉัน เงินออมนี้ทำให้ฉันขาดคุณสมบัติในการขอความช่วยเหลือหรือไม่?

หากท่านมีเงินมากกว่า \$1,100 ในบัญชีธนาคารของท่าน จึงถือว่าท่านมีเงินเพียงพอที่จะให้การดูแลตนเองได้ หากท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารเป็นเงินสำหรับค่าเล่าเรียน ค่าตัวเครื่องบินกลับบ้าน หรือเพื่อการต่ออายุวีซ่า ท่านอาจยังมีคุณสมบัติ ดังนั้นโปรดยื่นคำขอได้

วีซ่านักเรียนของฉันต้องต่ออายุอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือน ฉันมีเงินสำหรับการต่ออายุวีซ่าแต่ไม่เพียงพอสำหรับความจำเป็นพื้นฐานของฉัน ฉันยังมีคุณสมบัติในการยื่นคำขออยู่หรือไม่?

หากท่านสามารถแสดงให้เห็นว่าท่านได้ต่ออายุวีซ่านักเรียนของท่านแล้ว และจะมีการใช้เงินที่อยู่ในบัญชีเพื่อการต่ออายุวีซ่า ท่านอาจมีคุณสมบัติในการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ดังนั้นโปรดยื่นคำขอได้



Working with the
New Zealand Government

ฉันมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารที่อยู่ในต่างประเทศ แต่ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อใช้เงินนั้นได้ ฉันสามารถที่จะยื่นคำขออยู่หรือไม่?

ได้ หากท่านไม่สามารถเข้าถึงเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารที่อยู่ในต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นโปรดยื่นคำขอได้

ผู้ค้าประกันของฉันที่อยู่ในต่างประเทศไม่สามารถให้ความช่วยเหลือฉันต่อไป (ไม่ว่าเขาไม่สามารถเดินทางไปที่ธนาคารหรือสถานการณ์การทำงานของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากโควิด-19) ฉันสามารถที่จะยื่นคำขอได้หรือไม่?

ได้ หากท่านไม่สามารถเข้าถึงเงินจากผู้ค้าประกันของท่านเนื่องจากโควิด-19 ท่านยังอาจจะมีคุณสมบัติ ดังนั้นโปรดยื่นคำขอได้

เงินช่วยเหลือนี้จะมีอยู่ได้นานเท่าไร?

Visitor Care Manaaki Manuhiri ให้การช่วยเหลือในระยะสั้นจนกระทั่งท่านสามารถหาทางแก้ไขในระยะยาวได้ ท่านสามารถยื่นคำขอความช่วยเหลือใหม่ได้ทุกสี่สัปดาห์ จนกระทั่งโครงการนี้จะสิ้นสุดลงในปลายเดือนกันยายน

กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าหากสถานการณ์ของท่านยังไม่ดีขึ้นในระยะปานกลางไปจนถึงระยะยาว (เช่นท่านไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนในงวดต่อไป หรือแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตจนถึงเวลาที่จะต่ออายุวีซ่านักเรียนใหม่) ขอแนะนำให้ท่านพิจารณาทางเลือกต่างๆ ของท่านรวมถึงการกลับประเทศภูมิลำเนา ขอแนะนำให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติปรึกษากับสถานศึกษา สถานทูต ครอบครัว และเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือ ของท่านเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่จำเป็นใดๆ



Working with the
New Zealand Government